

QUỐC HỘI THÔNG QUA...

(Tiếp theo trang 1)

hành vi vi phạm và xử lý trong quản lý nợ công, quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ...

Về nội dung liên quan đến phạm vi nợ công, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) không đưa nội dung đưa nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp nhà nước vào phạm vi nợ công...

Về những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý nợ công (Điều 8), Luật bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm là vay hoặc cho vay không đúng hạn mức đã được cấp có thẩm quyền quyết định, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nợ công theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Khoản 1, Khoản 5 Điều 8...

Về quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Luật bổ sung quy định tổ chức tín dụng được lựa chọn là cơ quan cho vay lại phải đáp ứng điều kiện: phải được ít nhất một trong các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế xếp hạng tín nhiệm ở

mức tín nhiệm ngang bằng hoặc thấp hơn một bậc so với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Đây là điều kiện rất chặt chẽ, khách quan do các tổ chức này hoạt động độc lập, có uy tín trên phạm vi toàn cầu, xếp hạng theo phương pháp, quy trình đánh giá rất khắt khe cả về quản trị hoạt động và quản trị rủi ro. Nội dung sửa đổi thể hiện cụ thể tại Điều 35.

Về chủ trương cấp bảo lãnh chính phủ (Điều 42), điều kiện cấp bảo lãnh chính phủ (Điều 43), Luật bổ quy định về danh mục chương trình, dự án xét cấp bảo lãnh chính phủ giai đoạn 5 năm.

Phiên biểu quyết có 438 đại biểu tham gia, 421 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 96,11%.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. (Theo nhandan.com.vn)

GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, sáng ngày 23/11, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp vận tải biển về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và kế hoạch thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đến ngày 31/10, tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển trên địa bàn tỉnh 383 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp ngừng hoạt động (68 doanh nghiệp) 128 tỷ đồng và doanh nghiệp đang hoạt động (82 doanh nghiệp) 255 tỷ đồng. Số dĩ số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp vận tải biển còn cao là do những năm qua lĩnh vực vận tải biển gặp nhiều khó khăn, giá cước vận tải liên tục giảm, áp lực cạnh tranh lớn, chi phí đầu tư lớn, các doanh nghiệp hầu hết phải vay vốn ngân hàng... Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp vận tải biển rơi vào tình trạng giải thể, phá sản, ngừng hoạt động nên không thanh toán được tiền thuế dẫn đến nợ dầy dụa kéo dài. Tại cuộc họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa nợ thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu thời gian tới huyện Thái Thụy chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh, Hội Vận tải biển Diêm Điền rà soát, phân loại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để có biện pháp quản lý phù hợp. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh thực hiện xếp loại các nhóm, biểu dương kịp thời những đơn vị có trách nhiệm cao trong thực hiện nghĩa vụ thuế đồng thời phê phán các đơn vị có khả năng nộp thuế nhưng chây ỳ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan thuế từ nay đến cuối năm phải thu được ít nhất 15% tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển (kể cả nợ gốc và tiền chậm nộp); động viên kịp thời các đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ; công khai thông tin nợ thuế trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh; tiếp tục thực hiện rà soát, luân chuyển cán bộ để công tác thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao nhất.

MINH HƯƠNG

THẨM TRA CÁC BÁO CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

đóng góp ý kiến làm rõ một số vấn đề liên quan. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chỉ rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các báo cáo, đề nghị lãnh đạo các ngành tiếp thu, sớm hoàn thiện, gửi Thường trực HĐND tỉnh đúng thời hạn quy định.

MINH HƯƠNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Ký kết thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa huyết học

Chiều ngày 23/11, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức ký kết tham gia và thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa huyết học, giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện tại mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh lưu hành điều trị 50 bệnh nhân mắc các bệnh về máu. Nhu cầu máu cấp cứu có xu hướng gia tăng, lượng máu và các chế phẩm máu chưa đáp ứng được 50% nhu cầu. Trong khi đó, các xét nghiệm chuyên sâu về máu chưa làm được do thiếu trang thiết bị; nhiều xét nghiệm làm được nhưng không đủ điều kiện công bố. Việc tham gia và thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành huyết học và truyền máu sẽ giúp nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về máu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao và chuyên ngành huyết học lâm sàng đồng thời giảm tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến điều trị.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đã ký kết thuận hợp tác gồm các nội dung: đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, các dịch vụ y tế từ xa.

HÀ DUNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Bình thông báo nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển vào làm việc tại phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc tỉnh Thái Bình với số lượng tuyển dụng là 2 chỉ tiêu.

- 1. Đối tượng và điều kiện
1.1. Điều kiện chung
Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
1.2. Điều kiện riêng
a) Về trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường Đại học khác.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.
b) Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi.
c) Về ngoại hình: Ngoại hình cân đối; nam cao từ 163cm trở lên, nữ cao từ 155cm trở lên
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay) theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;
- Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, bằng điểm kết quả học tập và chứng chỉ đào tạo ngắn hạn khác;
- Giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế quận, huyện cấp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;
- 2 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 6 tháng và 2 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận);
- Các giấy chứng nhận khác có liên quan (nếu có).
3. Hình thức và nội dung thi tuyển
Thí sinh dự tuyển phải trải qua 2 vòng thi: Thi phỏng vấn và thi viết về nghiệp vụ Tin dụng, Kế toán ngân hàng. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển thông báo sau.
4. Ngày và nơi nhận hồ sơ dự tuyển
- Ngày nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 5/12/2017 đến hết ngày 7/12/2017
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình, số 140 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; điện thoại liên hệ: 0227.3837.616.

NGUYỄN TÙNG

THÁI THUY Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân

Với mục tiêu "Tuyển người nào chắc người đó", các địa phương trong huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018.

Ông Vũ Bá Ngải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thụy Trình chia sẻ: Qua các năm, địa phương đều hoàn thành và vượt từ 1 - 2 chỉ tiêu giao quân. Từ năm 2016 đến nay, thanh niên của xã lên đường nhập ngũ đều có 2 - 3 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có được kết quả đó chính là nhờ địa phương làm tốt 14 bước trong quy trình tuyển quân. Căn cứ các thôn loại 1, 2 và 3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã giao chỉ tiêu cho từng thôn đồng thời gán trách nhiệm chỉ tiêu cho từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách thôn. Đây là những đồng chí nòng cốt cùng với các đoàn thể tích cực vận động thanh niên nhập ngũ.

Còn với xã Thụy Xuân, công tác tuyển quân luôn gặp khó khăn bởi tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa chiếm hơn 70%. Để bảo đảm chỉ tiêu giao quân hàng năm, địa phương thực hiện nghiêm việc xử lý các đối tượng có hành vi trốn tránh, cản trở việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Ông Nguyễn Ngọc Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Năm 2016 xã xử lý 24 trường hợp, năm 2017 xử lý 14 trường hợp. Nhờ vậy, số thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia sơ tuyển, khám tuyển đạt trên 50%. Năm nay, qua rà soát, tổng nguồn thuộc diện nhập ngũ của xã là



Thanh niên Thái Thụy lên đường nhập ngũ.

86 thanh niên, trong đó chỉ có 19 thanh niên có mặt ở địa phương. Chúng tôi tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để kêu gọi thanh niên thực hiện NVQS. Theo báo cáo của Ban CHQS huyện Thái Thụy, năm 2017, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ vắng mặt tại địa phương là 2.460/3.568 thanh niên, chiếm 68,9%. Theo Trung tá Trần Văn Tuyền, Phó Chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS huyện: Những

thanh niên này chủ yếu đi làm ăn xa dài ngày, ít khi có mặt tại địa phương. Ngoài ra, một bộ phận thanh niên trong độ tuổi gọi thực hiện NVQS chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình; nhiều gia đình, các bậc cha mẹ chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong vận động con em thực hiện NVQS. Những khó khăn trên đã tác động không nhỏ đến công tác tuyển quân... Đến thời điểm này, 48/48

xã, thị trấn ở Thái Thụy đã hoàn thành bước rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2018. Theo đó, tổng nguồn của huyện là 4.492 thanh niên, trong đó 930 thanh niên thuộc diện miễn, tạm hoãn. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS huyện cho biết thêm: Năm nay, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ vắng mặt tại địa phương tương đối cao, chiếm 70,8%. Để thực hiện tốt

Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện có 423 hội viên, sinh hoạt ở 21 cơ sở hội và công an các huyện, thành phố. Năm 2017, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục phát động, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều chỉnh Công an nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua và các cuộc vận động, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc qua thực tiễn triển khai các hoạt động.

Thiếu tá Bùi Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và quán triệt, triển khai thực hiện đến từng hội viên mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể đối với hội cơ sở. Các hoạt động đã lan tỏa tới toàn thể cán bộ, hội viên với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tình hình mới. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cấp hội tuyên truyền, quán triệt đến hội viên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành và của hội; việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong thực tiễn công tác chuyên môn và rèn luyện hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, vai trò gương mẫu của cán bộ hội... Qua đó, cán bộ, hội viên nắm bắt được ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng.

Do yêu cầu công tác, phụ nữ Công an tỉnh được bố trí ở hầu hết các lĩnh vực. Nhiều chị trực tiếp tham gia công tác đấu tranh

PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH Khẳng định vị thế trong công tác, chiến đấu

phòng, chống tội phạm như trinh sát, điều tra phá án nên chị em luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, như mô hình "một cửa" tại bộ phận đăng ký quản lý xe cơ giới của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, cán bộ, hội viên đã nêu cao văn hóa ứng xử trong giao tiếp với nhân dân, thể hiện sự nhiệt tình, tận tụy, công khai, công bằng, đúng pháp luật khi giải quyết công việc. Mô hình "phòng thường trực cấp căn cước công dân làm theo lời Bác" của chị em Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thực hiện tốt các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân trong công tác cấp phát thẻ

căn cước công dân. Mô hình "trình sát an ninh giỏi" của Hội Phụ nữ khối an ninh, nhiều chị em tình nguyện làm thêm giờ để phục vụ yêu cầu công tác, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời những lỗi sai về nội dung không lành mạnh do các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước phát tán vào nội địa. Không trực tiếp chiến đấu nhưng phụ nữ công tác ở khối xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật đã tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt công tác chuyên môn thông qua nhiều mô hình nổi bật như: "nhà ăn làm theo lời Bác" của Hội Phụ nữ Phòng Hỏa cảnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo đảm phục vụ chu đáo, chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ; "tổ văn thư làm theo lời Bác" của Hội Phụ nữ khối trực thuộc, luôn cấp phát và in

ấn tài liệu bảo đảm chính xác, thực hiện tốt công tác bảo mật. Phụ nữ Trại Tam giam thực hiện tốt công tác giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện, đây cả một quá trình gian nan, vất vả song nhiều hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, các cơ sở hội tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, chia sẻ, thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, khuyến khích họ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đã tuyển 470 suất quà và 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học và các đối tượng chính sách, hộ



Phụ nữ Công an tỉnh tham gia thu hoạch lúa giúp nhân dân xã Thái Hồng (Thái Thụy).